

คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 2/2564
บริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564



สืบเนื่องจากปัจจุบันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของพนักงานมีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1. การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรีโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมซึ่งพนักงานสามารถลงทะเบียนการตรวจฟรีได้ที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php
2. กรณีพนักงานออกไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบพบว่าสถานที่ไปปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีผู้ติดเชื้อตามประกาศของหน่วยงานราชการ บริษัทลูกค้าและบริษัทที่ไปติดต่อเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เช่น สายเรือ การทำเรือ โกดังสินค้า และธนาคาร เป็นต้น บริษัทฯ จะพิจารณาการส่งตัวเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย
3. กรณีพนักงานไปสถานที่เสี่ยงเป็นการส่วนตัวหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบหากพบว่าสถานที่ที่ไปมีผู้ติดเชื้อขอให้พนักงานแจ้งข้อมูลให้กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบุคคลให้ทราบทันที โดยให้ Work Form Home เป็นระยะเวลา 4 วัน และจะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยพนักงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองและจะต้องนำผลการตรวจมาแสดงพร้อมทั้งจัดทำไหม้ไลน์โดยละเอียดในวันแรกที่เข้ามาทำงาน (กรณีที่ผลตรวจเป็นลบเท่านั้น) หากพบว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลถือว่ามีความผิดร้ายแรง บริษัทฯ อาจพิจารณาพ้นสภาพการเป็นพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ
4. การทำงาน Work Form Home โดยช่วงเวลาทำงานปกติผู้ที่ต้องปฏิบัติงานที่บ้านต้องพร้อมที่จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือสามารถรับโทรศัพท์ ประสานงานกับลูกค้าหรือหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาไม่จ่ายค่าจ้างและถือว่าเป็นการขาดงาน
5. กรณีพบว่าพนักงานติดเชื้อโควิด-19 มีผลเป็นบวกต้องรีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีและต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. โรคติดต่อพร้อมทั้งต้องเข้ารักษาตัวตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดให้หยุดรักษาตัว โดยการเข้ามาทำงานวันแรกจะต้องนำผลรับรองจากแพทย์แจ้งทางไลน์หรืออีเมลรวมทั้งโทรศัพท์แจ้งให้ทางฝ่ายบุคคลรับทราบและได้รับการอนุมัติให้เข้ามาปฏิบัติงานโดยติดต่อที่หมายเลข 02-3323940-9 ต่อ 1013 และ 1118
6. กรณีเข้ารักษาตัวจากเหตุตามข้อที่ 2. ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยได้รับค่าจ้างตามปกติสำหรับพนักงานไปสถานที่เสี่ยงตามข้อที่ 3. บริษัทฯ อาจพิจารณาไม่จ่ายค่าจ้างและมีบทลงโทษตามคำสั่งของบริษัทฯ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

คำสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นางสาวปัทมา สุขบรรกุล

รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะกรรมการติดตาม
และการประเมินผลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
บริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป